

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

tổ chức tích tụ đất đai; đồng thời chú trọng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nông dân, trong đó đặc biệt quan tâm đến thị trường đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Đối với sản xuất vụ đông, các địa phương tiếp tục khuyến khích bà con nông dân đa dạng hóa cây trồng vụ đông, tuân thủ thời vụ và kế hoạch gieo trồng, nhất là các xã có truyền thống sản xuất vụ đông.

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Ơ sơ đã ôn lại truyền thống 88 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018), kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; triển khai kế hoạch định hướng hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2019; kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những đóng góp tích cực của hội viên phụ nữ trong tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp hội LHPN trong tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết, đặc biệt là các chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Hội LHPN tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tạo sự đoàn kết giữa tổ chức hội với hội viên, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên. Hội LHPN các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham gia cùng các địa phương xây dựng và phát huy công năng của các hạng mục công trình nông thôn mới.

Tại hội nghị, 21 cá nhân đạt thành tích cao trong cuộc thi "Tìm hiểu về triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XV" được khen thưởng; 128 cá nhân được tặng kỷ niệm chương "Vi sự phát triển của phụ nữ Việt Nam".

SƠ KẾT THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

địa bàn tỉnh, lập danh sách chi tiết trên 17.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ, trong đó còn gần 3.000 liệt sĩ chưa biết danh tính. Bộ CHQS tỉnh tiếp nhận dẫn và cung cấp thông tin tư liệu để bổ sung hoàn thiện hồ sơ và làm cơ sở để tìm thông tin hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó, tháng 12/2017, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và hai huyện Thái Thụy, Kiến Xương tổ chức tìm kiếm, quy tập 27 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận chống càn Méc-quya (tháng 3/1952)...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, qua đó nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trong để án tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ. Thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo 515 các cấp, trong đó Bộ CHQS tỉnh là cơ quan nòng cốt cung cấp các thông tin tư liệu lịch sử. Các ngành, các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong triển khai tổ chức thực hiện. Tổ chức tổ công tác kiểm tra, rà soát, xác minh kết luận thông tin cụ thể đối với từng trường hợp. Hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ của các cơ quan, đơn vị, báo cáo Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức tìm kiếm, cất bốc các trường hợp hy sinh trên địa bàn chưa được quy tập. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị phải phân tích những khó khăn, vướng mắc để ban chỉ đạo 515 các cấp kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng 18 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 - 2018.

Giải việt dã vũ trang Công an tỉnh

Sáng ngày 18/10, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức giải việt dã vũ trang và ngày hội thể thao phụ nữ công an khỏe năm 2018.

Tham dự giải có gần 300 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố. Ở nội dung chiến sĩ công an khỏe, các nam vận động viên tham gia chạy 1.500m, 4.000m vô cùng sôi nổi; nữ vận động viên tham gia chạy, nhảy bao bố và kéo co...

Hội thao là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao thể lực, sức chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an Thái Bình trong sạch, vững mạnh toàn diện.

NGUYỄN TÙNG**THÔNG BÁO Về việc thay đổi tên cơ quan**

Thực hiện Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ Quyết định số 3693/QĐ-BCT ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường; Quyết định 3825/QĐ-BCT ngày 12/10/2018 của Bộ Công Thương về giao Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thái Bình cho ông Nguyễn Văn Nghiễn.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình thông báo: Kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2018 Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương Thái Bình trước đây, nay thay đổi là Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương.

- Địa chỉ: Số 126 Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Điện thoại: 02273.833.019

- Địa chỉ email: cucqltthai binh@gmail.com

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình trân trọng thông báo đến các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân biết để thuận lợi trong việc liên hệ công tác.

KIỂM TRA THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 18/10, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh kiểm tra kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 5/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020. Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì buổi làm việc. Đồng chí Đặng Trung Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị dự và làm việc với đoàn.

Từ năm 2016 đến nay, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chỉ

số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch hành động, các đề án nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực được rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện; nhiều thủ tục hành chính được đơn giản về các bước tiến hành, thời gian giải quyết được rút ngắn 30% so với quy định hiện hành, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân đầu tư phát triển kinh tế. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư phát triển; tập trung hiện đại hóa nền hành chính, duy trì 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và người dân được đưa ra giải quyết

tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hội nghị đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp để nắm bắt và chỉ đạo giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Công tác xã hội hóa đào tạo nghề nghiệp; thực hiện các chính sách khuyến khích đầu tư; công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá về hình ảnh, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được quan tâm, đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực... Nhờ đó, chỉ số PCI của tỉnh năm 2017 xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 6 bậc so với năm 2016.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trung Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh là rất đáng ghi nhận, song vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần khắc phục. Để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

cấp tỉnh thời gian tới, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các bộ, đảng viên, công chức, doanh nghiệp và người dân. Tăng cường đối thoại giữa chính quyền các cấp với doanh nghiệp để giải quyết thực chất, kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp; phát huy vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp thực sự là tổ chức đại diện, tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh; công khai, minh bạch các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thủ tục pháp lý để doanh nghiệp tiếp cận; việc đào tạo nghề cho lao động và tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp phải chủ động, tích cực hơn đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong tỉnh...

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh

ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trong thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đồng thời đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai, học tập và thực hiện Nghị quyết. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng; chỉ đạo các cơ quan liên quan, các cấp, các ngành tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu tại cuộc làm việc, điều chỉnh, bổ sung việc lãnh đạo, chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của mỗi cơ quan, đơn vị trong thời gian tới góp phần hoàn thành mục tiêu nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Thái Bình lên xếp thứ 20 trong cả nước và xếp thứ 5 trong vùng đồng bằng sông Hồng vào năm 2020.

KHÁC ĐUẦN**BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI...**

(Tiếp theo trang 1)

có chế độ độc hại cho đội ngũ giáo viên và nhân viên làm công tác thư viện, có cơ chế cho giáo viên họp đồng được đóng bảo hiểm xã hội; triển khai việc thi thặng hạng cho giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông; có chế độ đặc thù để tuyển dụng người

công tác lâu dài tại các trường vùng sâu, vùng xa.

Tiếp nhận ý kiến của cử tri, Sở Nội vụ đã phân loại, thực hiện trả lời theo từng vấn đề. Đối với việc phân bổ đầy đủ biên chế cho các trường với các chức danh vị trí nghề nghiệp theo Thông tư số 16 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay tỉnh đang triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương về tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nên chưa thể thực hiện. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan có văn bản trả lời cụ thể từng ý kiến, kiến nghị của cử tri đến ngành và các địa phương để giải quyết. Những vấn đề

thuộc thẩm quyền, Sở có văn bản trình UBND tỉnh, báo cáo Bộ Nội vụ, Chính phủ đang tập trung giải quyết và giải quyết trong thời gian tới.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên trong đoàn, đại diện các sở, ngành, đại diện đoàn giám sát đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với các ngành liên quan có văn bản trả lời cụ thể từng ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những vấn đề nào không có trong các quy định thì

trả lời rõ để cử tri biết. Những vấn đề nào thuộc thẩm quyền tập trung giải quyết hoặc giải quyết; những vấn đề gì còn khó khăn, vướng mắc, liên quan đến cơ chế, chính sách, cơ chế đặc thù tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đại diện đoàn giám sát cũng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tổng hợp gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG**Giao lưu an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ**

Giáo dục an toàn giao thông cho các em học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình.

Ảnh: TIẾN ĐẠT

Chiều ngày 18/10, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức giao lưu "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ".

Tham gia chương trình, các học sinh khối 4, 5 được tìm hiểu kỹ năng đội mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn, cách tham gia giao thông an toàn khi ngồi sau tay lái của bố mẹ, người thân... Các em còn được tham dự nhiều trò chơi thú vị như đoán, trí nhớ, tư duy logic về các biển báo giao thông, nhận biết đúng, sai qua các hành vi thường gặp trên đường và tham gia vẽ tranh với chủ đề "An toàn giao thông".

Buổi giao lưu là cơ hội để các thầy cô giáo và các em học sinh trau dồi kiến thức, tích cực tham gia hoạt động an toàn giao thông tại trường, đồng thời chia sẻ với người thân để góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn hơn.

MINH NGUYỆT**Đánh giá mô hình sử dụng phân vi sinh trên lúa**

Chiều ngày 18/10, Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả bước đầu mô hình sử dụng phân vi sinh Azotobacterin kết hợp chế phẩm Trichodecma trên cây lúa vụ mùa năm 2018.

Mô hình được triển khai tại xã Đông Hải (Quỳnh Phụ), diện tích 10 sào, sử dụng giống lúa HY198, sử dụng 100% phân hữu cơ vi sinh Azotobacterin với liều lượng 40kg/sào, kết hợp với chế phẩm Trichodecma, liều lượng 2kg/sào, không sử dụng phân bón hóa học. Qua theo dõi, đánh giá, khi bón phân vi sinh Azotobacterin kết hợp với chế phẩm Trichodecma giúp cây lúa sinh trưởng, phát triển cân đối, lá xanh vàng, cây khỏe, rễ

phát triển mạnh, ít dành vô hiệu, ruộng thông thoáng, ít sâu bệnh hại (cả vụ chỉ phải phun phòng, trừ sâu bệnh 2 lần), ruộng sạch sẽ, hầu như không bị ảnh hưởng của sâu bệnh hại, đặc biệt là rầy nâu và bạc lúa. Năng suất dự kiến đạt 53,1 tạ/ha, tương đương với ruộng đối chứng sử dụng phân hóa học nhưng ưu thế là ít phải sử dụng thuốc hóa học, tạo ra sản phẩm an toàn, bảo vệ môi trường và người sản xuất.

LƯU NGÂN

Từ hiệu quả của mô hình trong vụ đầu khảo nghiệm, Trung tâm Khuyến nông đề nghị thực hiện nhiều mô hình với diện tích lớn hơn, trên nhiều vùng sinh thái để khuyến cáo người dân thực hiện, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp có chất lượng cao, thân thiện với môi trường.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng cháy, chữa cháy

Để chủ động phòng ngừa, làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các khu tập trung đông dân cư, trung tâm thương mại, cơ quan, xí nghiệp, thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, qua đó nâng cao nhận thức trong nhân dân, góp phần giảm số vụ thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả trong công tác phòng, chống cháy, nổ nhưng trên thực tế tình hình cháy, nổ vẫn diễn ra rất phức tạp. Theo số liệu của cơ quan chức năng, trung bình mỗi ngày trong toàn quốc xảy ra từ 3 - 4 vụ cháy, nổ. Riêng ở Thái Bình từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 31 vụ cháy làm 1 người chết, 8 người bị thương, thiệt hại về tài sản trên 2 tỷ đồng. Nguyên nhân của các vụ cháy cũng đã được các cơ quan chức năng chỉ ra và có tới hơn 90% số vụ xuất phát từ sự chủ quan, bất cẩn của con người trong việc sử dụng các thiết bị tạo nhiệt, sử dụng hóa chất... Trong khi đó, xã hội ngày càng phát triển, các công trình hiện đại không ngừng mọc lên, việc sử dụng điện năng và các thiết bị điện ngày càng đa dạng mà chế tài về PCCC nhiều khi chưa theo kịp với sự phát triển của



Tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy tại trung tâm thương mại Vincom (thành phố Thái Bình).

thực tiễn. Điều đó tiếp tục tạo ra các nguy cơ, hình thức mới về cháy, nổ và cũng đặt ra cho công tác PCCC những vấn đề cấp thiết cần phải có giải pháp đồng bộ để xử lý.

Trước thực trạng trên, để nâng cao ý thức phòng ngừa cho người dân về PCCC, từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tư vấn đến xã, phường, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về bảo đảm an toàn PCCC. Đơn vị đã phối hợp với Báo Thái Bình, Đài PTTH

Thái Bình xây dựng 6 phòng sự và 40 tin, bài tuyên truyền, hướng dẫn bảo đảm an toàn PCCC; phát gần 1.000 lượt tin, bài tuyên truyền về PCCC trên đài TTTH các huyện, thành phố, đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn. Phối hợp với công an các huyện, thành phố tổ chức 50 lớp tuyên truyền về PCCC & CNCH thu hút 7.000 người tham gia; tổ chức, hướng dẫn trên 200 cơ quan, doanh nghiệp, các hàng xăng dầu treo băng biển, khẩu hiệu tuyên truyền về PCCC tại các trục đường giao thông, nơi tập trung đông người, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, công trụ sở

của các cơ quan, đơn vị; tổ chức cho trên 1.800 cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC. Trong các đợt cao điểm như: tết Nguyên đán, mùa nắng nóng, mùa hanh khô, lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH đã sử dụng xe chuyên dụng, trang trí băng biển, khẩu hiệu phối hợp với công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các văn bản pháp luật về PCCC, các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC & CNCH, thực trạng công tác PCCC & CNCH, thông báo tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh

NGUYỄN TÙNG